



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

ĐT: (028) 3754.1889 – 3754.1812

Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 68 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội Giải trình về việc có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về CBTT BCTC năm 2023 đã được kiểm toán với Sở GDK Hà Nội theo công văn số 885/SGDHN-QLNY

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Mã Chứng khoán: APT.

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Người thực hiện Công bố thông tin: **BÀ ĐỖ NGỌC NGÀ**

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di động: 0907396004

Loại Thông tin công bố: Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Giải trình theo công văn số 885/SGDHN-QLNY về việc nhắc nhở CBTT và yêu cầu giải trình có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về CBTT BCTC năm 2023 đã được kiểm toán với Sở GDCK Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên (để công bố TT);
- HĐQT/BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK Công ty.



ĐỖ NGỌC NGÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TPHCM Việt Nam
ĐT: 37541889 – 37541812 Fax: 3754.1808 – 37541891
Email: congbothongtin@apt.com.vn Web: <https://www.apt.com.vn>

Số: 69 /CV-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Giải trình về việc có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về CBTT BCTC năm 2023 đã được kiểm toán với Sở GDK Hà Nội theo công văn số 885/SGDHN-QLNY

- Căn cứ nội dung Công văn số 885/SGDHN-QLNY về việc nhắc nhở CBTT và yêu cầu giải trình có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về CBTT BCTC năm 2023 đã được kiểm toán với Sở GDCK Hà Nội.

Vào ngày 16/04/2024, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (gọi tắt là Công ty APT, Mã CK là APT) nhận được Công văn số 885/SGDHN-QLNY ngày của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc nhắc nhở CBTT và yêu cầu giải trình có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về CBTT BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

I. GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN:

1. Nguyên nhân dẫn đến tình việc chậm CBTT văn bản giải trình của Công ty trong trường hợp TCKT đưa ra ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC

Công ty APT xin được giải trình vấn đề này như sau:

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán liên quan đến các vấn đề về khả năng hoạt động liên tục của Công ty do tình hình tài chính mất cân đối và âm vốn chủ sở hữu lớn gấp nhiều lần vốn điều lệ. Cụ thể:

Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đang lỗ lũy kế là 1.354.547 triệu đồng làm âm nguồn vốn chủ sở hữu 1.264.715 triệu đồng. Khoản lỗ lũy kế trên thực chất là khoản lỗ do phát sinh lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Sacombank (nợ Ngân hàng TMCP Phương Nam trước đây)... của những năm từ 2009 trở về trước. Từ năm 2010 đến nay, Công ty đã từng bước khôi phục hoạt động SXKD, từng bước ổn định.

- Nợ phải thu khó đòi:

Nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2023 là **110,474 tỷ đồng**, là nợ phát sinh từ năm 2009 trở về trước, đã được trích lập dự phòng 100% và đã khởi kiện ra TAND, Thi hành án yêu cầu thanh toán nợ. Với mọi giải pháp và nỗ lực, trong năm 2023 cũng như nhiều năm qua Ban Điều hành Công ty tiếp tục đeo bám để giải quyết các hồ sơ đã khởi kiện, đang thi hành án, các vụ việc đang thi hành án có khả năng thu nợ rất thấp do những người phải thi hành án không còn tài sản hoặc không có khả năng trả nợ, có trường hợp người nợ đã qua đời không để lại di sản thừa kế. Đối với các vụ việc người phải thi hành án có tài sản nhưng tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng để bảo đảm vay nên các tài sản này phải được ưu tiên khi thanh lý trả cho các khoản vay của ngân hàng, sau khi đã trả xong cho ngân



hàng thì mới đến các chủ nợ khác. Mặt khác, thường các khoản vay ngân hàng của các bị đơn thường cao hơn giá trị hiện tại của các tài sản bảo đảm nên rất khó để thanh toán số tiền còn nợ cho Công ty.

- Nợ phải trả quá hạn thanh toán:

Nợ phải trả quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2023 là 1.400 triệu đồng, bao gồm:

- + Phải trả nợ quá hạn NH TMCP Sacombank: 1.375 tỷ đồng
 - Nợ gốc: 103 tỷ đồng và 5.833 lượng vàng SJC 538 tỷ đồng
 - Nợ lãi vay (VND và SJC) 837 tỷ đồng

+ Phải trả Tổng Cty TM Sài Gòn (lãi vay vốn trước 2009): 25 tỷ đồng

Các giải pháp xử lý nợ Ngân hàng Sacombank trước đây như chuyển nợ vay thành vốn góp điều lệ, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua nhiều năm và theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã xây dựng thành các phương án để đàm phán với Ngân hàng nhưng không thể thực hiện được do cơ chế pháp lý. Công ty đang đề xuất phương án hai bên cùng tìm kiếm nhà đầu tư mua lại khoản nợ vay này. Hiện nay, Ngân hàng TMCP Sacombank vẫn đang cùng Tòa án thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành xét xử vụ kiện Công ty APT.

Đối với khoản nợ Tổng Cty TM Sài Gòn: là khoản lãi vay phát sinh do Công ty vay vốn kinh doanh trước đây (trước năm 2009). Công ty APT đã trả hết nợ gốc trên 100 tỷ và một phần lãi vay, tiền lãi vay còn lại 25 tỷ Công ty chưa thanh toán. Công ty cũng đã có văn bản đề nghị Satra xem xét chính sách miễn, giảm khoản lãi này vì hiện nay Công ty không còn khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn vì đang gặp khó khăn rất lớn về vốn lưu động để kinh doanh.

Điều kiện về tình hình tài chính của Công ty APT vẫn còn quá nhiều khó khăn, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động SXKD, ổn định công việc làm cho hơn 300 lao động trong những năm qua là một nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Điều hành và Người lao động Công ty. Việc phải thanh toán các khoản phải trả nợ lãi cho Satra và các khoản nợ phải trả đã quá hạn Ngân hàng Sacombank đối với Công ty APT là rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng Công ty. Nếu không có giải pháp tài chính phù hợp sẽ làm ảnh hưởng dẫn đến ngừng trệ mọi hoạt động của Công ty, làm cho hàng trăm người lao động sẽ mất công ăn việc làm gây bất ổn xã hội.

2. Nguyên nhân dẫn đến công bố thông tin chậm trễ.

Công ty APT xin được giải trình vấn đề này như sau:

- Do để xác minh các yếu tố loại trừ đã nêu trên tương đối phức tạp vì vậy dẫn đến kéo dài thời gian phát hành báo cáo.

- Đồng thời hạn cuối để nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán rơi vào ngày cuối tuần (Thứ 7 - ngày 30/03/2024), do đó báo cáo phát hành vào ngày Thứ Hai (01/04/2024).

Ban điều hành Công ty APT đã nỗ lực công bố thông tin trong ngày khi nhận được

báo cáo.

II GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC.

Như đã nêu trên nguyên nhân dẫn đến việc kiểm toán có ý kiến ngoại trừ cũng như thời gian công bố thông tin BCTC chậm hơn quy định cũng là vì:

Khoản lỗ lũy kế 1.354,5 tỷ đồng thực chất là khoản lỗ do phát sinh khoản lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Sacombank và xử lý dự phòng công nợ, hàng tồn kho... của những năm trước đó. Do đó, để tình hình tài chính của Công ty APT được lành mạnh hóa thì phải có giải pháp giải quyết dứt điểm khoản nợ phải trả Ngân hàng Sacombank.

Ban Điều hành cũng đã nhiều lần làm văn bản gửi Ngân hàng Phương Nam để đề xuất việc tắt toán hai hợp đồng tín dụng nêu trên, xóa nợ lãi vay và khoản nợ...vv, tạo điều kiện cho Công ty APT tái cơ cấu, duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm cho người lao động theo tinh thần Thông báo số 477/TB-VP ngày 12/07/2011 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Đến nay phía Ngân hàng không có phản hồi và đã tiến hành khởi kiện Công ty ra Tòa án Nhân dân Quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh vào năm 2022.

Mặc dù trong điều kiện Công ty có quá nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng xuống cấp, máy móc lạc hậu không đáp ứng yêu cầu sản xuất, Người lao động dao động, không gắn bó, thiếu vốn kinh doanh nhưng phải tự chủ vì không có sự hỗ trợ của bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào,... Nhưng Ban Điều hành đã rất nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty APT từng bước đi vào ổn định và khôi phục, hoạt động kinh doanh thuận tụy hàng năm đều có hiệu quả, thực hiện tốt chế độ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động. Đồng thời, từ năm 2010 đến nay đã nỗ lực tìm kiếm và đưa ra các giải pháp khả thi tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể giải quyết các tồn tại cũ. Thời gian sắp tới, Ban Điều hành sẽ tiếp tục đàm phán với các bên nhằm tháo gỡ từng bước các tồn tại nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- SGDHN (để báo cáo, Công bố TT);
- HĐQT, Tổng giám đốc (để báo cáo);
- Ban KS (để thông báo);
- Lưu VT, Người công bố TT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐỖ NGỌC ANGA